
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐  น. 

ณ  ห,องประชุม  ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

 
_______________________________ 

 
ผู,เข,าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน� รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� กรรมการ 
๖. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๗. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� กรรมการ 
๘. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๙. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๑๐. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู,เข,าร�วมประชุม  
๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ,าหน,าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก8กเกียรติกุล ผู:อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน� ผู:อํานวยการส?วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส ผู:อํานวยการส?วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู:อํานวยการส?วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู:อํานวยการส?วน  

รักษาการในตําแหน?งผู:อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๖. นางนภาพร  เก?งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
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๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๙. นางสาวนภาภรณ�  ล:ออัศจรรย� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๐. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักสื่อสารองค�กร 

๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ?มมณี ลูกจ:าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ช้ีแจง 
๑. นายไตรรัตน�  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.  
๒. พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ�  หร?ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช.  
๓. นางสาวมณีรัตน�  กําจรกิจการ ผู:อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง   

รักษาการในตําแหน?งผู:อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน� และผู:อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข?าย สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม 

๔. นางปริตา  วงศ�ชุตินาท ผู:อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง    
และโทรทัศน� 

๕. นายเสน?ห�  สายวงศ� ผู:อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๖. นางอัจฉรา  ปDณยวณิช ผู:อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๗. นางยุพา  จันทร�กระจ?าง ผู:อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๘. นายฉันทพัทธ�  ขําโคกกรวด ผู:อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน 
๙. นายนิพนธ�  จงวิชิต ผู:เชี่ยวชาญ (ช ๒) รักษาการในตําแหน?งผู:จัดการสํานักงาน

กองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๐. นางสาววิไล  เถ่ือนทองแถว ผู:อํานวยการส?วน สํานักสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร

โทรคมนาคม 
๑๑. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู:อํานวยการส?วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๒. นางสาวพรทิพา ตันติพัฒนะมนตรี ผู:อํานวยการส?วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๓. นางสาวใจทิพย� ศรีโนนชัย ผู:อํานวยการส?วน สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๑๔. นายสมภพ  รัตนาธรรมวัฒน� ผู:อํานวยการส?วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
๑๕. นางสาวจินตนา พงษ�ศรีทอง ผู:ชํานาญการ (ช ๓) สํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน 
๑๖. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน?งผู:อํานวยการส?วน 

สํานักวิศวกรรมเละเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๗. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักยุทธศาสตร�และ

การงบประมาณ 
๑๘. นางชาลินี วันโพธิ์สพ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักทรัพยากรบุคคล 
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๑๙. นายซอแหละ บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง   

๒๐. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน� 

๒๑. นางสาวชุตานันท�  คําแสง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักสํานักวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม 

๒๒. นางสาวลักษมี  นุตตะโร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักยุทธศาสตร�และ
การงบประมาณ 

๒๓. นางสาวนิศารัตน� สมัครนิล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักงานกองทุนวิจัย        
และพัฒนา 

๒๔. นางสาวพรกนก เท่ียงธรรม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักงานกองทุนวิจัย       
และพัฒนา 

๒๕. นางสาวศจีพร อิงคนินันท� พนักงานปฏิบัติการระดับต:น สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๒๖. นายสรรเสริญ  สงวนศักด์ิ ผู:จัดการโครงการ บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๒๗. นายธนัญชัย  โรจน�รุ?งเรือง ผู:ช?วยผู:จัดการโครงการ บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
๒๘. นายสุรชัย  พรภัทรกุล ท่ีปรึกษาราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๒๙. นายอธิราช  กนกเวชยันต� ผู:อํานวยการกองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๓๐. ดร. ธนิต  ใจสอาด วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล?าวเปIดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  

 
๑. วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ�  จันทร�โอชา) 

รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) ประธาน กสทช.  
เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว?างประเทศ (Mr.Houlin Zhao) 
กรรมการ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และผู:บริหารระดับสูงจากหน?วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนท้ังในประเทศและต?างประเทศ ได:เข:าเฝXาฯ รับเสด็จ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดําเนิน
เป[นองค�ประธานเปIดงาน "ITU Telecom World 2016" ณ ห:องรอยัล จูบิลี่ 
บอลรูม อาคารชาเลนเจอร� อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในหัวข:อ “Collaborating 
in the digital economy” หรือ “รวมพลังเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล” 
สําหรับในงาน ITU Telecom World 2016 ครั้งนี้ได:มีบุคคลสําคัญและ   
ผู:นํารัฐบาลจากต?างประเทศเข:าร?วมงานจํานวนมาก ซ่ึงมีผู:เข:าร?วมท้ังหมด  
๙๕ ประเทศ โดยมีบุคคลสําคัญเข:าร?วมหลายท?าน อาทิ มกุฎราชกุมาร     
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แห?งราชอาณาจักรตองกา นายกรัฐมนตรีราชรัฐลักเซมเบิร�ก (Mr. Xavier Bettel) 
นายกรัฐมนตรีแห?งสาธารณรัฐวานูอาตู (Hon. Charlot Salwai Tabimasmas) 
และรัฐมนตรีอีกหลายประเทศท่ีเข:าร?วมงาน ซ่ึงการจัดงานสําเร็จลุล?วง  
เป[นไปด:วยความเรียบร:อย  

 นอกจากนี้ ในช?วงบ?ายของวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. ได:ร?วม
ลงนามเป[นสักขีพยานในพิธีการลงนาม MOC (Memorandum of Corporation) 
ระหว?างสํานักงาน กสทช. กับกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารแห?งญ่ีปุzน 
(MIC) โดยมีรัฐมนตรีช?วยมาร?วมลงนาม และพิธีการลงนาม MOU 
(Memorandum of Understanding) ระหว?างสํานักงาน กสทช. กับองค�การ
ด:านการสื่อสารราชอาณาจักรภูฏาน ภายในงานดังกล?าวด:วย โดยจะขอรับ 
การสนับสนุนในเรื่องการอบรมต?างๆ ซ่ึงจะได:ดําเนินการในโอกาสต?อไป 

๒. วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เป[นประธานในการจัด
กิจกรรมงาน “รวมพลังแห?งความภักดี” โดยสํานักงาน กสทช. จัดงานข้ึน      
ณ บริเวณสนามหญ:าด:านหลังอาคารอํานวยการ ซ่ึงเป[นงานท่ีจัดข้ึนพร:อมกัน
ท่ัวประเทศ โดยมีกรรมการ กสทช. เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. 
ผู:บริหาร พนักงานสํานักงาน กสทช. รวมท้ัง ตัวแทนบริษัทเอกชนผู:ให:บริการ
ต?างๆ ได:ร?วมกันร:องเพลงชาติ และกล?าวคําถวายสัตย�ปฏิญาณเบ้ืองหน:า   
พระบรมฉายาลักษณ�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
และร:องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงของขวัญจากก:อนดิน และแปรอักษร
เป[นรูปเลข ๙ เพ่ือน:อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย  
น:อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู?หัว รัชกาลท่ี ๙ ซ่ึงการจัดกิจกรรมเป[นไปด:วย 
ความเรียบร:อย ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท?าน เลขาธิการ กสทช. และ
ผู:บริหารทุกท?าน ท่ีเข:าร?วมกิจกรรมดังกล?าว 

๓. วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เป[นประธานในการจัดการ
ประมูลเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีเป[นเลขหมายสวย โดยสํานักงาน กสทช. 
ได:จัดให:มีการประมูลข้ึน ณ บริเวณอาคารหอประชุม ชั้น ๒ สําหรับกลุ?มเลขหมาย
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีนํามาประมูลในล็อตแรก มีจํานวน ๑๖ เลขหมาย แบ?งเป[น 
กลุ?มเลขหมาย Platinum ท่ีมีตัวเลขเหมือนท้ังหมด ๙ ตัว จํานวน ๒ เลขหมาย 
และกลุ?มเลขหมาย Gold ซ่ึงมีตัวเลข ๘ ตัวเหมือน จํานวน ๑๔ เลขหมาย 
โดยเลขหมายสวยกลุ?ม Platinum จํานวน ๒ เลขหมาย ได:เริ่มต:นประมูล     
ท่ีราคา ๒๐ ล:านบาทยังไม?มีผู:สนใจ ซ่ึงจะนําไปเปIดประมูลในครั้งต?อไป  
สําหรับเลขหมายสวยในกลุ?ม Gold รวม ๑๔ เลขหมาย ได:มีผู:ประมูลไปรวม  
๙ เลขหมาย คิดเป[นเงินท้ังสิ้นรวม ๕๗,๙๖๘,๘๘๘ บาท ท้ังนี้ รายได:จากการ
ประมูลหลังหักค?าใช:จ?าย สํานักงาน กสทช. จะนําส?งเป[นรายได:ของแผ?นดิน
ต?อไป สําหรับการจัดประมูลเลขหมายสวยครั้งต?อไปคาดว?าจะดําเนินการ
ในช?วงประมาณ ๓–๔ เดือนข:างหน:า โดยอาจจะกําหนดราคาใหม? เนื่องจาก
เลขหมายท่ีเริ่มต:นประมูล ด:วยราคา ๒๐ ล:านบาทอาจจะกําหนดราคาสูง
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เกินไป ขอขอบคุณกรรมการ กทค. และเลขาธิการ กสทช. และสํานักงาน 
กสทช. ท่ีดําเนินการจัดประมูล ในครั้งนี้ให:เป[นไปด:วยความเรียบร:อย 

๔. วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสทช. เป[นประธานในพิธีบําเพ็ญกุศล
ปDญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได:จัดข้ึน ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ 
โดยมีกรรมการ กสทช. เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. ผู:บริหาร 
พนักงานสํานักงาน กสทช. เข:าร?วมพิธีอย?างพร:อมเพรียงกัน สําหรับในวันพรุ?งนี้
ช?วงเช:า (วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙) สํานักงาน กสทช. ได:ขอร?วม
เป[นเจ:าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลย เดช  ณ พระ ท่ีนั่ ง ดุสิ ตมหาปราสาท              
ในพระบรมมหาราชวัง จึงขอเชิญกรรมการ กสทช. ทุกท?านเข:าร?วม โดยสํานักงาน 
กสทช. จะเป[นเจ:าภาพร?วมกับกรมประชาสัมพันธ� และบริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

๕. ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท?านท่ีได:ร?วมมือกันตลอดป� ๒๕๕๙ ท่ีผ?านมา 
ในการผลักดันโครงการท่ีสําคัญต?างๆ ของสํานักงาน กสทช. ให:เป[นไปตามแผน 
ท่ีกําหนดไว:จนสําเร็จลุล?วงไปได:ด:วยดี ท้ังด:านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� และด:านกิจการโทรคมนาคม และในโอกาสส?งท:ายป�เก?าต:อนรับป�ใหม? 
๒๕๖๐ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายท่ีท?านเคารพ
นับถือ และพระบารมีแห?งองค�พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล:าเจ:าอยู?หัว 
พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู?หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมท้ัง  
สมเด็จพระเจ:าอยู?หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได:โปรด        
ดลบันดาลและพระราชทานพร ให:กรรมการ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และ
ผู:เข:าร?วมประชุมทุกท?าน พร:อมท้ังครอบครัวประสบแต?ความสุข ความเจริญ 
และมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ�แข็งแรง มีกําลังใจ กําลังกายในการปฏิบัติ
หน:าท่ีเพ่ือประเทศชาติและประชาชนสืบไป  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ:งให:ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ 
    
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน� (กสท.) : ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ระหว?างวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙    
ตามเอกสารท่ีประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ :   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) :                

ประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม     

ตามเอกสารท่ีประธาน กทค. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให:ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน   

๔ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. ระหว�างวันท่ี ๑ 

กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ปบ.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. ระหว?างวันท่ี 

๑ กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จํานวน ๔ ท?าน ได:แก? ศาสตราจารย�พิเศษ 
ประสพสุข  บุญเดช  พลเอก ชิตศักด์ิ  ประเสริฐ  นายสุรินทร�  จิรวิศิษฎ� และ 
รองศาสตราจารย� ดร. สุเจตน�  จันทรังษ�  ท้ังนี้ ตามข:อ ๑๑ วรรคสองของ
ระเบียบ กทช. ว?าด:วยการจ:าง ท่ีปรึกษา ผู:ปฏิ บั ติงาน เลขานุการ และ
ผู:ช?วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ : มท. ทท. คท. ดท.    

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบั ติงานตามท่ี กสทช. ได:แต?ง ต้ังเจ:าพนักงาน            

ผู:ออกใบอนุญาตหรือมอบหมายให:เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก:ไข
เพ่ิมเติม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข:อสังเกตวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก:ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ในกรณีการเปรียบเทียบปรับ ดําเนินคดี การมี ต้ัง ใช: สถานีวิทยุ
โดยไม?ได:รับอนุญาต ซ่ึงมีในส?วนของผู:ประกอบการโทรศัพท�มือถือรวมอยู?ด:วย 
โดยเห็นว?าเป[นเรื่องท่ีต:องซักซ:อมความเข:าใจกับผู:รับใบอนุญาตเพ่ือมิให:เกิดกรณี
การกระทําฝzาฝ�นกฎหมาย อีกท้ังเรื่องดังกล?าวก็มีความสัมพันธ�กับเรื่องใบอนุญาต
ต้ังสถานีด: วย ซ่ึ งตามตารางแสดงว? า มีจํ านวน ๑,๘๒๐ สถานีต?อเ ดือน            
โดยข:อเท็จจริงถ:าหากมีการทําความเข:าใจกับประชาชนตามประกาศให:เรียบร:อย
ก็จะไม?เป[นปDญหา แต?ถ:าไม?มีการทําความเข:าใจกับประชาชนและออกใบอนุญาตไป
ก็จะเป[นการกระทําท่ีขัดกับมติ กทช. เดิม ซ่ึงได:กําหนดไว:ว?าสถานีท่ีมีการร:องเรียน
ห:ามออกใบอนุญาต แต?ท่ีผ?านมามีบางกรณีซ่ึงสํานักท่ีเก่ียวข:องไม?ประสานงานกัน 
ทําให:เกิดการออกใบอนุญาตสถานีซ่ึงมีการร:องเรียนอยู? ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. 
แจ:งว?าจะรับข:อสังเกตไปดําเนินการต?อไป โดยในขณะนี้กําลังมีการดําเนินการ
เก่ียวกับการต้ังสถานีในหลายเรื่อง รวมถึงการต้ังสถานีในพ้ืนท่ีอุทยานแห?งชาติต?างๆ 
โดยไม?มีการขออนุญาตด:วย ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได:รับการประสานงานจาก
อธิบดีกรมอุทยานแห?งชาติฯ และมีการทํางานร?วมกันอยู?แล:ว จะได:นําเสนอ  
ความคืบหน:าต?อท่ีประชุม กสทช. อีกครั้งหนึ่ง  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู,กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๙ : คส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู:กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 
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หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข:อสังเกตวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
และดําเนินคดีกับผู:กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง  
และกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ว?าในการแสดงผลการดําเนินการ 
ตามตารางข:อ ๒.๔ ตรวจค:นจับกุม ระบุว?าในป� ๒๕๕๘ มีการตรวจค:นจับกุมจํานวน 
๗๗ สถานี แต?ในตารางข:อ ๒.๕ ดําเนินคดี กลับระบุว?ามีการดําเนินการเพียง     
๔ สถานี สําหรับป� ๒๕๕๙ มีการตรวจค:นจับกุมเป[นจํานวนหลายสิบสถานี แต?มี
การดําเนินคดีเพียง ๑ สถานี จึงขอให:ตรวจสอบผลการตรวจค:นจับกุมท้ังหมดว?ามี
การกระทําความผิดจํานวนเท?าไร อย?างไร ถ:าหากพบว?ามีจํานวนผู:กระทําความผิดมาก 
ถ:าเช?นนั้นส?วนท่ียังไม?ดําเนินคดีคืออะไร และจะมีผลต?ออายุความหรือไม?อย?างไร 
สําหรับข:อมูลในส?วนของตารางท่ีมีการดําเนินการแล:ว ซ่ึงมีการแยกระหว?างคดี   
ท่ียุติแล:วกับคดีท่ียังไม?ยุตินั้น ถือว?าเป[นข:อมูลท่ีดี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ภบ.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ตามข:อ ๑๙ อนุ (๓)    

ของระเบียบ กสทช. ว?าด:วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสาร      
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การเปล่ียนแปลงองค�ประกอบรายช่ือผู,ทํางานในคณะทํางานเพ่ือติดตามและ

ประเมินผลการปรับเปล่ียนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุ
โทรทัศน�กองทัพบก ช�อง ๕ : กสท. ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให:เปลี่ยนแปลงองค�ประกอบรายชื่อผู:ทํางานในคณะทํางาน

เพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�
ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช?อง ๕ ซ่ึงเป[นการใช:อํานาจของ กสทช.    
ตามมาตรา ๓๓ แห?งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ท้ังนี้  โดยมีวาระการดํารงตําแหน?งเท?ากับวาระท่ีเหลืออยู?ของคณะทํางาน       
เพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�
ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช?อง ๕ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 
 
 
 



 ๙ 
 

๑. ให:ผู:อํานวยการฝzายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน�
กองทัพบก 

พ:นจากการเป[นผู:ทํางาน 

๒. ให:หัวหน:าแผนกพัฒนาแผนและโครงการ  
ฝzายนโยบายและแผน สถานีวิทยุโทรทัศน�
กองทัพบก 

พ:นจากการเป[นผู:ทํางาน 

๓. ให:แต?งต้ังผู:อํานวยการฝzายพัฒนารายการและ
รายได: สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก 

เป[นผู:ทํางาน 

๔. ให:แต?งต้ังผู:เชี่ยวชาญด:านแผน สํานักบริหาร
จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก 

เป[นผู:ทํางาน 

ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแต?งต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�
กองทัพบก ช?อง ๕ ให:สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให:เป[นไปตามมติหลักการของ 
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ 
และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  
อนึ่ง กสทช. สุภิญญาฯ ขอเปIดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกจัดส?งให:        
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได:มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบรายชื่อผู:ทํางาน       
ในคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบ
กิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช?อง ๕ 

๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๐๖ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๐ ขอให:บันทึกความเห็นไว:ในหมายเหตุท:ายวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

“ดิฉันขอยืนยันความเห็นตาม บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๓๔ ลงวันท่ี 
๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๗๒ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๐๓ ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๘ บันทึกท่ี สทช 
๑๐๐๓.๙/๐๕๔ ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๒๐ 
ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๓๖ ลงวันท่ี ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๓๔ ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๔๕ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙ และบันทึกท่ี สทช 
๑๐๐๓.๙/๑๘๘ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และขอเปIดเผยความเห็น 
ในการพิจารณาวาระนี้ โดยมีข:อสังเกตเพ่ิมเติมเนื่องจากเห็นว?าการเปลี่ยนแปลง
องค�ประกอบรายชื่อผู: ทํางานในคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผล     
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน� ของสถานีวิทยุโทรทัศน�ฯ
กองทัพบกช?อง ๕ โดยเป[นการปรับเปลี่ยนบุคลากรในส?วนของสถานีวิทยุ
โทรทัศน�กองทัพบกท่ีมีบทบาทหน:าท่ีในสถานีในลําดับรองลงไป ซ่ึงดิฉันเห็นว?า
อาจก?อให:เกิดปDญหาอุปสรรคในการทํางานตามท่ี กสทช. ได:แต?งต้ังให:มีอํานาจ



 ๑๐ 
 

หน:าท่ีในการติดตามความก:าวหน:าและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบกและการรายงาน
สรุปผล ตามท่ีดิฉันได:ต้ังข:อสังเกตต?อการพิจารณาขยายระยะเวลาทํางานของ
คณะทํางานฯ เม่ือการประชุม กสท. ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙ โดยเห็นว?าการสรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบกช?อง ๕ 
ไม?คืบหน:าเท?าท่ีควร อันเป[นผลสืบเนื่องจากกองทัพบกยังไม?มีการนําส?งข:อมูล
ให:คณะทํางานได:พิจารณา ท้ังท่ีมีการแต?งต้ังคณะทํางานเพ่ือทําหน:าท่ีเกินกว?า
หนึ่งป�แล:ว”  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ. เอ็ม. 

และร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส�งวิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอฟ. เอ็ม. : กสท. ทส. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมเสียงข:างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 

รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ กสทช. ประวิทย�ฯ และ 
กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบในหลักการร?างประกาศ กสทช. เรื่อง   
แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ. เอ็ม. และร?างประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส?งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ. เอ็ม. ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ท่ีประชุมเสียงข:างน:อย (กสทช. สุภิญญาฯ)    
ขอสงวนความเห็นต?อร?างประกาศดังกล?าว 

๒. มอบอํานาจให: กสท. ปฏิบัติหน:าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔)       
แห?งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให:มี
การรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และนําเสนอ        
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณา ก?อนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต?อไป 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอเปIดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกจัดส?งให:ใน
ภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได:มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง ร?างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบ เอฟ. เอ็ม. และร?างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทาง
เทคนิคเครื่องส?งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ. เอ็ม. 

๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๐๖ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๐ ขอให:แนบบันทึกความเห็นไว:ท:ายรายงานการประชุม จํานวน ๖ หน:า 
ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑  



 ๑๑ 
 

๓. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๒๘ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๐ ขอให:บันทึกความเห็นไว:ในหมายเหตุท:ายวาระท่ี ๕.๑.๒ ดังนี้ 

“ผมมีความเข:าใจว?า ร?างประกาศท่ีมีการนําเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา
ในระเบียบวาระนี้เป[นเรื่องท่ีแยกต?างหากจากแผนแม?บทบริหารคลื่นความถ่ี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงได:มีการกําหนดระยะเวลาสูงสุดในการถือครองคลื่นความถ่ี  
ในกรณีของกิจการกระจายเสียงไว:ไม?เกินห:าป� อันทําให:การใช:คลื่นความถ่ี   
ในกิจการกระจายเสียงท่ีไม?มีกรอบเวลาอันชอบด:วยกฎหมายท้ังหมดจะต:อง
สิ้นสุดลงภายในวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีจะถึงนี้ โดยท่ีรองประธาน 
กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) ในฐานะประธาน กสท. ก็ได:ให:การรับรองว?าความเข:าใจ
ของผมเป[นเรื่องถูกต:องแล:ว ดังนั้นผมจึงลงมติเห็นชอบต?อร?างประกาศท้ังสองฉบับ
ท่ีนําเสนอนี้ด:วยความตระหนักว?า การจัดทําร?างประกาศ เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
กิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ. เอ็ม. และร?างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคเครื่องส?งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ. เอ็ม. แม:เป[นไปเพ่ือรองรับ
แผนแม?บทในบางส?วน แต?ก็ไม? เป[นการขยายระยะเวลาของข:อกําหนด       
การคืนคลื่นความถ่ีดังกล?าว 

อย?างไรก็ตาม เนื่องจากแผนแม?บทเป[นกฎทางปกครองซ่ึงบังคับ    
ทุกหน?วยงานท่ีเก่ียวข:อง เม่ือระยะเวลาการสิ้นสุดใกล:เข:ามาแล:ว จึงควรต:องมี
การตระเตรียมกระบวนการคืนคลื่นความถ่ีให:เป[นไปภายในกําหนดระยะเวลา 
หรือหากจะเปลี่ยนแปลงกรอบเวลาดังกล?าว ก็ต:องมีการพิจารณาเรื่อง      
การแก:ไขแผนแม?บทฯ ต?อไป จึงถือเป[นเรื่องไม?เหมาะสมอย?างยิ่งท่ีจะรอ    
การครบกําหนดระยะเวลาดังกล?าวโดยท่ีไม?มีการดําเนินการใดๆ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : พิจารณาเห็นชอบสรุปผลการรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะและการปรับปรุง 

ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การส�งเสริมชุมชนท่ีมีความพร,อม และ
สนับสนุนผู,ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. .... : 
กสท. ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต?อสรุปผล

การรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะและการปรับปรุงร?างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การส?งเสริมชุมชนท่ีมีความพร:อม และสนับสนุนผู:ประกอบกิจการ
กระจายเสียง บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ท้ังนี้ ให:สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร?ในเว็บไซต�ของสํานักงาน 
กสทช. ต?อไป  

 
 
 



 ๑๒ 
 

๒. ท่ีประชุมเสียงข:างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ กสทช. สุภิญญาฯ และ 
กสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติเห็นชอบร?างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ� 
การส?งเสริมชุมชนท่ีมีความพร:อม และสนับสนุนผู:ประกอบกิจการกระจายเสียง 
บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยมอบหมาย
ให:ประธาน กสท. ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เป[นผู:ลงนามในประกาศ
ก?อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให:มีผลบังคับใช:ต?อไป       
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข:างน:อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นใน
ประเด็นผู:มีอํานาจลงนามในประกาศ โดยจะจัดทําความเห็นจัดส?งให:ใน
ภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได:มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็น
สาธารณะและการปรับปรุงร?างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การส?งเสริม
ชุมชนท่ีมีความพร:อม และสนับสนุนผู:ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการ
ชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. .... 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๒๙ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๐ ขอให:บันทึกความเห็นไว:ในหมายเหตุท:ายวาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้ 

“ผมไม?เห็นด:วยต?อการท่ีประธาน กสท. (รองประธาน กสทช. ด:านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�) จะเป[นผู:ลงนามในประกาศฯ เอง เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๒๗ (๒๔) กําหนดให: 
กสทช. เป[นผู:มีอํานาจหน:าท่ีออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับ
อํานาจหน:าท่ีของ กสทช. แม:ว?าตามมาตรา ๒๓ วรรคท:ายของพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล?าวจะกําหนดว?า ในการปฏิบัติหน:าท่ี กสทช. อาจมอบหมายให:
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน กสทช. ได: แต?ตามหลักการ
มอบหมายอํานาจหน:าท่ี (Delegation of Authority) ต:องพิจารณาลักษณะ
ของอํานาจหน:าท่ีท่ีจะมอบหมายและความสําคัญของเรื่องนั้น ซ่ึงอํานาจ     
ในการลงนามร?างประกาศฯ เป[นอํานาจสําคัญ และเป[นอํานาจหน:าท่ีเฉพาะ
ของประมุขในองค�กรคือ ประธาน กสทช. อันสงวนไว:สําหรับปฏิบัติด:วยตนเอง 
ในการเห็นชอบร?างกฎหมายตามลําดับชั้นไป (อ�างอิงตามกระบวนการ
พิจารณายกร�าง แก�ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับ
กระทรวงยุติธรรม : คู�มือการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หน�า ๑๙ ท่ีเป2นอํานาจรัฐมนตรีว�าการกระทรวงลงนาม         
ร�างกฎกระทรวง เป2นต�น) ผมจึงเห็นว?า อํานาจในการเป[นผู:ลงนามในประกาศต?างๆ 
นั้นเป[นอํานาจหน:าท่ีของประธาน กสทช. เป[นการเฉพาะ ดังนั้น หากไม?มีการ
ดําเนินการเพ่ือตรวจสอบข:อกฎหมายในประเด็นนี้ให:กระจ?างชัด ก็ควรท่ีจะคง



 ๑๓ 
 

ให:ประธาน กสทช. เป[นผู:ลงนามในประกาศต?างๆ เท?านั้น เพ่ือปXองกันมิให:เกิด
ข:อพิพาทเรื่องความชอบด:วยกฎหมายของประกาศ เป[นคดีปกครองจากการ 
ใช:อํานาจทางปกครองของเจ:าหน:าท่ีท่ีต:องกระทําโดยเจ:าหน:าท่ี ซ่ึงมีอํานาจ
หน:าท่ีในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา    
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑)” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : รายงานผลการวิเคราะห�ข,อมูลความจําเปJนการใช,คล่ืนความถ่ีและกําหนด

ระยะเวลาในการถือครองคล่ืนความถ่ีในกิจการกระจายเสียงของส�วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานอ่ืนของรัฐ : กสท. คณะอนุกรรมการพิจารณา
สัญญาสัมปทาน ปส.๓  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ท่ีมีต?อรายงานผลการวิเคราะห�ข:อมูล

ความจําเป[นการใช:คลื่นความถ่ีและกําหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถ่ี
ในกิจการกระจายเสียงของส?วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน?วยงานอ่ืนของรัฐ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ยังขอไม?พิจารณาให:ความเห็นชอบ โดยขอศึกษารายละเอียด
และรายงานฉบับเต็มก?อน เนื่องจากเอกสารระเบียบวาระท่ีนําเสนอประกอบ     
การพิจารณาในครั้งนี้เพ่ิงมีการแจกในท่ีประชุม และมีเพียงบทสรุปของผู:บริหาร
เท?านั้น และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ ขอเปIดเผยความเห็น 
โดยจะจัดทําบันทึกจัดส?งให:ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได:มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห�ข:อมูลความจําเป[นการใช:
คลื่นความถ่ีและกําหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถ่ีในกิจการ
กระจายเสียงของส?วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน?วยงานอ่ืนของรัฐ 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๒๓๙ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ขอให:บันทึกความเห็นไว:ในหมายเหตุท:ายวาระท่ี ๕.๑.๔ ดังนี้ 

“สืบเนื่องจากการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห�ข:อมูลความจําเป[น
การใช:คลื่นความถ่ีและกําหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถ่ีในกิจการ
กระจายเสียงของส?วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน?วยงานอ่ืนของรัฐ ผมขอ  
ต้ังข:อสังเกตดังต?อไปนี้ 

 
 
 
 



 ๑๔ 
 

จากมติท่ีประชุม กสทช. ในครั้งนี้ซ่ึงได:เห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของ กสท. ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๙ ซ่ึงได:มีมติเห็นชอบผลการพิจารณา และ
ตรวจสอบสิทธิการใช:งานคลื่นความถ่ี และการประกอบกิจการกระจายเสียง
ของส?วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน?วยงานอ่ืนของรัฐ โดยทุกหน?วยงานมีการ
ใช:คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการกระจายเสียงและใช:คลื่นความถ่ีมา  
โดยชอบด:วยกฎหมาย โดยในกรณีท่ีไม?มีการกําหนดระยะเวลาการใช:งาน 
คลื่นความถ่ีไว: ซ่ึง กสท. เห็นควรกําหนดให:ระยะเวลาการถือครอง หรือใช:งาน
คลื่นความถ่ีมีระยะเวลาจนถึงระยะเวลาสูงสุดท่ีกําหนดไว:ในแผนแม?บทบริหาร
คลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น 

ผมเห็นว?ามติ กสทช. ข:างต:นเป[นเพียงการเห็นชอบผลการพิจารณาและ
ตรวจสอบสิทธิการใช:งานคลื่นความถ่ี โดยให:มีการกําหนดระยะเวลาการถือครอง
หรือการใช:งานคลื่นความถ่ีให:ระยะเวลาสูงสุดเท?านั้น ไม?ได:มีการวางแผน   
การจัดการคลื่นความ ถ่ีเ ม่ือสิ้ นสุดระยะเวลาการใช:งานคลื่นความ ถ่ี           
โดยกฎหมายกําหนดให:ต:องมีการจัดสรรสิ่งเหล?านี้อีกด:วย ซ่ึงระยะเวลา    
การสิ้นสุดการใช:งานตามท่ีกฎหมายกําหนด คือเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ซ่ึงเป[น
ระยะเวลาท่ีใกล:เข:ามาแล:ว ผมจึงเห็นว?า สํานักงาน กสทช. ต:องทําแผนล?วงหน:า
ในการจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุกระจายเสียงก?อนช?วงสิ้นสุดการใช:งานดังกล?าว 
เพ่ือให:การใช:งานคลื่นความถ่ีเป[นไปอย?างต?อเนื่องและเรียบร:อย และเพ่ือปXองกัน
ปDญหาความวุ?นวายต?างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขาดแผนการจัดการการใช:งาน
คลื่นความถ่ีหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาข:างต:น ท้ังนี้ ตามท่ีผมได:ทําข:อสังเกต  
ต?อท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ไปแล:ว” 

๓. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๐๖ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
ขอให:แนบบันทึกความเห็นไว:ท:ายรายงานการประชุม จํานวน ๓ หน:า ท้ังนี้ 
ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ร�างแก,ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการใช,สิทธิ    

ในการปHกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท�อ หรือติดตั้งอุปกรณ�ประกอบใดในการ
ให,บริการโทรคมนาคม : วท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร?างแก:ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการใช:สิทธิ     

ในการปDกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางท?อ หรือติดต้ังอุปกรณ�ประกอบใดในการให:บริการ
โทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ ให:นําประกาศดังกล?าวเสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือลงนามก?อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให:มีผลบังคับใช:ต?อไป  

 



 ๑๕ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได:มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ร?างแก:ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
เก่ียวกับการใช:สิทธิในการปDกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางท?อ หรือติดต้ังอุปกรณ�
ประกอบใดในการให:บริการโทรคมนาคม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การจัดทําร�างแผนแม�บทการบริหารคล่ืนความถ่ี ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) : 

กสท. กทค. คณะทํางานจัดทําแผนแม�บทฯ คภ.   
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานความคืบหน:าการดําเนินงานของคณะทํางานแผนแม?บท   

การบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการตามผลการพิจารณาของ กสท. 

และ กทค. ท่ีมีต?อการจัดทําร?างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม?บทการบริหาร
คลื่นความถ่ีฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยให:ปรับปรุงเฉพาะตารางกําหนด  
คลื่นความถ่ีแห?งชาติ (National Table of Frequency Allocations) และ
รายละเอียดการใช:คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการอ่ืน ท้ังนี้ เพ่ือให:เป[นไปตาม WRC–15 ซ่ึงจําเป[น 
ต:องประกาศให:มีผลใช:บังคับในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ และเพ่ือให:สอดคล:อง
กับบทบัญญัติของข:อบังคับวิทยุระหว?างประเทศ ค.ศ. ๒๐๑๖ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ มอบหมายให:สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส?วนท่ีเก่ียวข:อง
กับการจัดทําแผนแม?บทการบริหารคลื่นความถ่ีฉบับใหม?ตามข:อสังเกตของ   
ท่ีประชุม กทค. และ กสท. แล:วนําเสนอให:คณะกรรมการพิจารณาตาม
กระบวนและข้ันตอนของกฎหมายต?อไป 

๓. เห็นชอบแนวทางการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะในเรื่องรูปแบบ วิธีการ และ
ระยะเวลา ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได:มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การจัดทําร?างแผนแม?บทการบริหารคลื่นความถ่ี  
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : แผนการตรวจสอบภายในประจําปMงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสํานักงาน กสทช. 
(เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ภบ.  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๐ ของสํานักงาน 

กสทช. (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) ท้ังนี้ เพ่ือให:เป[นไปตามข:อ ๑๙ (๖) 
ของระเบียบ กสทช. ว?าด:วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได:มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจําป�งบประมาณ 
๒๕๖๐ ของสํานักงาน กสทช. (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ฝากว?า ในกรณีผลการตรวจสอบพบปDญหาในลักษณะเดิม
ซํ้าซาก ขอให:มีการแนะนําไปยังผู:ปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงด:วย เพ่ือให:รายงาน
ผลการตรวจสอบไม?เป[นเพียงกระดาษท่ีไร:ความหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําปM ๒๕๖๐ (ระหว�างเดือนมกราคม – 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติแผนการประชุม กสทช. ประจําป� ๒๕๖๐ (ระหว?างเดือนมกราคม – เดือน

ตุลาคม ๒๕๖๐) โดยให:แก:ไขแผนการประชุม จํานวน ๒ ครั้ง ได:แก? 
๑. เดือนเมษายน ๒๕๖๐ จากเดิม กําหนดวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ แก:ไขใหม?เป[น

วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
๒. เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จากเดิม กําหนดวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ แก:ไขใหม?เป[น

วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได:มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําป� ๒๕๖๐ 
(ระหว?างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : หลักเกณฑ�การจ�ายค�าตอบแทนประจําปM ตามระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการเบิกจ�าย 

เงินค�าตอบแทนประจําปM พ.ศ. ๒๕๕๙ : บย. 
 

มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบกําหนดหลักเกณฑ�การจ?ายค?าตอบแทนประจําป� ตามระเบียบ กสทช.  
ว?าด:วยการเบิกจ?ายเงินค?าตอบแทนประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๙ ใน ๓ ระดับ ได:แก? 
ตัวชี้วัดระดับสํานักงาน ตัวชี้วัดระดับสํานัก และตัวชี้วัดระดับบุคคล ดังนี้ 

 
 



 ๑๗ 
 

๑.๑ เลขาธิการ กสทช. กําหนดหลักเกณฑ�การจ?ายค?าตอบแทนประจําป� 
- ระดับสํานักงานฯ คิดเป[นร:อยละ ๕๐ จํานวน ๑ เท?าของเงินเดือน 
- ระดับบุคคล (ผลการปฏิบัติงานตาม Performance) คิดเป[นร:อยละ ๕๐ 

จํานวน ๑ เท?าของเงินเดือน 
๑.๒ รองเลขาธิการ กสทช. และผู:เชี่ยวชาญพิเศษ  

- ระดับสํานักงานฯ คิดเป[นร:อยละ ๓๗.๕๐ จํานวน ๐.๗๕ เท?าของเงินเดือน 
- ระดับสํานักคิดเป[นร:อยละ ๑๒.๕๐ จํานวน ๐.๒๕ เท?าของเงินเดือน 
- ระดับบุคคล (ผลการปฏิบัติงานตาม Performance) คิดเป[นร:อยละ ๕๐ 

จํานวน ๑ เท?าของเงินเดือน 
๑.๓ ผู:อํานวยการระดับสํานัก ผู:รักษาการผู: อํานวยการระดับสํานัก และ

ผู:เชี่ยวชาญ 
- ระดับสํานักงานฯ คิดเป[นร:อยละ ๒๕ จํานวน ๐.๕ เท?าของเงินเดือน 
- ระดับสํานักคิดเป[นร:อยละ ๒๕ จํานวน ๐.๕ เท?าของเงินเดือน 
- ระดับบุคคล (ผลการปฏิบัติงานตาม Performance) คิดเป[นร:อยละ ๕๐ 

จํานวน ๑ เท?าของเงินเดือน 
๑.๔ ผู:เชี่ยวชาญท่ีไม?ได:รับมอบหมายให:กํากับดูแลสํานัก 

- ระดับสํานักงานฯ คิดเป[นร:อยละ ๒๕ จํานวน ๐.๕ เท?าของเงินเดือน 
- ระดับบุคคล (ผลการปฏิบัติงานตาม Performance) คิดเป[นร:อยละ ๗๕ 

จํานวน ๑.๕ เท?าของเงินเดือน 
๑.๕ ผู:ชํานาญการ ผู:อํานวยการส?วน ผู:อํานวยการสํานักงาน กสทช. เขต 

พนักงาน  และลูกจ:าง 
- ระดับสํานักงานฯ คิดเป[นร:อยละ ๑๒.๕ จํานวน ๐.๒๕ เท?าของเงินเดือน 
- ระดับสํานักคิดเป[นร:อยละ ๒๕ จํานวน ๐.๕ เท?าของเงินเดือน 
- ระดับบุคคล ประกอบด:วยบทบาทหน:าท่ีและภารกิจท่ีได:รับมอบหมาย 

และผลการปฏิบัติงานตาม Performance คิดเป[นร:อยละ ๖๒.๕ 
จํานวน ๑.๒๕ เท?าของเงินเดือน 

๒. สําหรับการจ?ายค?าตอบแทนประจําป�ในส?วนของผู:มีผลงานดีเด?น (Extra) ให:
กําหนดสัดส?วนการจ?ายค?าตอบแทนประจําป�เพ่ิมเติมอีกจํานวนไม?เกิน ๑ เท?า
ของเงินเดือน นอกจากการจ?ายค?าตอบแทนแบบปกติ (ไม?เกิน ๒ เท?าของ
เงินเดือน) โดยให:จ?ายแก?บุคลากรท่ีมีผลประเมินการปฏิบัติงานประจําป�ใน
ระดับดีเด?นข้ึนไป   

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได:มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง หลักเกณฑ�การจ?ายค?าตอบแทนประจําป� ตามระเบียบ 
กสทช. ว?าด:วยการเบิกจ?ายเงินค?าตอบแทนประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



 ๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปM ๒๕๕๙ : คณะทํางาน
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ยย. 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบร?างเค:าโครงรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป� ๒๕๕๙ ท้ังนี้ 
เพ่ือให:เป[นไปตามมาตรา ๗๖ แห?งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. รับทราบสรุปประเด็นข:อสังเกตและข:อเสนอแนะท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห?งชาติ (สนช.) ได:อภิปรายในการประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน 
กสทช. ประจําป� ๒๕๕๘ และรายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป� ๒๕๕๘ (กตป.) เพ่ือประกอบการพิจารณา 
ร?างเค:าโครงรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป� ๒๕๕๙ ตามเอกสาร   
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ มอบหมายให:เลขาธิการ กสทช. กํากับดูแล
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป� ๒๕๕๙ ให:แล:วเสร็จ
ภายในกรอบเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได:มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
ประจําป� ๒๕๕๙ 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๐ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๐ ขอให:บันทึกความเห็นไว:ในหมายเหตุท:ายวาระท่ี ๕.๓.๕ ดังนี้ 

“เนื่องจากเลขาธิการ กสทช. แจ:งต?อท่ีประชุมว?า ทางสํานักงาน กสทช. 
จะเร?งจัดทํารายงานเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวข:องกับการดําเนินงานท่ีจะต:องรายงาน
ตามกฎหมาย เพ่ือนําเสนอต?อสภานิติบัญญัติแห?งชาติ (สนช.) ภายในวันท่ี ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๐ ก?อน โดยจะเป[นรายงานฉบับกระชับประมาณ ๕๐ หน:า 
และนําเสนอเฉพาะประเด็นท่ีสภาฯ ให:ความสนใจหรือเคยให:ข:อสังเกตไว: ท้ังนี้
เพ่ือให:ทันท่ีจะไปเชื่อมโยงกับรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ?นดิน 
(สตง.) ท่ีได:มีการนําส?งรายงานผลการประเมินสํานักงาน กสทช. ประจําป� 
๒๕๕๘ ต?อสภาฯ ไว:แล:ว ส?วนรายงานประจําป�ฉบับสมบูรณ� ทางสํานักงาน  
จะนําเสนอต?อท่ีประชุม กสทช. ใหม?อีกครั้งหนึ่ง 

ถึงแม:ผมไม?ขัดข:องต?อข:อเสนอท่ีจะดําเนินการดังกล?าว แต?ก็เห็นว?า
การ เร? ง ระยะ เวลา ดํ า เนิ นการต:อ ง คํ านึ ง ถึ งผลกระทบ ท่ีจะ เ กิดต? อ               
ผลการดําเนินงานด:วย เนื่องจากการดําเนินการบางเรื่องอาจต:องสรุป
ประเมินผลเร็วข้ึนตามไปด:วย และทําให:ยอดความสําเร็จลดตํ่าลง เช?น ผลการ
จัดการเรื่องร:องเรียน ผลการใช:จ?ายงบประมาณ เป[นต:น นอกจากนี้ ควรมี
ความชัดเจนว?ารายงานท่ีเร?งทําดังกล?าวจะมีความเชื่อมโยงกับรายงาน      
ตามกฎหมายท่ีดําเนินการตามปกติอย?างไร” 



 ๑๙ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : การอนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว,เบิกเหล่ือมปM ประจําปM ๒๕๕๘ การอนุมัติ

กันเงินไว,เบิกเหล่ือมปM ประจําปM ๒๕๕๙ : ยย.  
 
มติท่ีประชุม  ๑. อนุมัติให:ขยายระยะเวลากันเงินไว:เบิกเหลื่อมป� ประจําป� ๒๕๕๘ จํานวน ๑๔ 

รายการ จํานวนเงิน ๑๓๓.๔๙๓ ล:านบาท ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ โครงการท่ีอยู?ระหว?างเบิกจ?ายตามเง่ือนไขสัญญา จํานวน ๑๓ รายการ 

จํานวนเงิน ๓๕.๒๔๓ ล:านบาท 
๑.๒ โครงการท่ีขออนุมัติให:ขยายระยะเวลากันเงินตามมติ กสทช. จํานวน ๑ 

รายการ ได:แก? โครงการก?อสร:างอาคารสํานักงาน กสทช. จํานวนเงิน 
๙๘.๒๕๐ ล:านบาท 

๒. อนุมัติการกันเงินไว:เบิกเหลื่อมป� ประจําป� ๒๕๕๙ จํานวน ๒๗ รายการ 
จํานวนเงิน ๔๕๐.๓๗๙ ล:านบาท ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๒.๑ โครงการท่ีอยู?ระหว?างดําเนินการทางพัสดุ (กระบวนการจัดซ้ือ/จัดจ:าง/เช?า) 

จํานวน ๒๖ รายการ จํานวนเงิน ๒๓๖.๘๑๙ ล:านบาท 
๒.๒ โครงการท่ีขออนุมัติกันเงินตามมติ กสทช. จํานวน ๑ รายการ ได:แก? 

โครงการก?อสร:างอาคารสํานักงาน กสทช. จํานวนเงิน ๒๑๓.๕๖๐ ล:านบาท 
 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได:มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง การอนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว:เบิกเหลื่อมป� 
ประจําป� ๒๕๕๘ การอนุมัติกันเงินไว:เบิกเหลื่อมป� ประจําป� ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ : การพิจารณางบประมาณรายจ�ายของสํานักงาน กสทช. ประจําปM ๒๕๖๐ : 

คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย. 
 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ?ายของสํานักงาน กสทช. ประจําป� ๒๕๖๐ รวมจํานวน 

๓,๔๖๒.๕๔๔ ล:านบาท ประกอบด:วย 
๑.๑ รายจ?ายสําหรับการดําเนินงานท่ีจําเป[น (ข้ันตํ่า) จํานวน ๑,๙๙๖.๒๐๖ ล:านบาท 
๑.๒ รายจ?ายท่ีผูกพันต?อเนื่องมาจากป�ก?อน จํานวน ๖๔๑.๘๕๓ ล:านบาท 
๑.๓ รายจ?ายสําหรับเงินจัดสรรเข:ากองทุน จํานวน ๕๑๐.๐๐๐ ล:านบาท 

ประกอบด:วย 
๑.๓.๑ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 

และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ จํานวน 
๕๐๐.๐๐๐ ล:านบาท 

๑.๓.๒ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาฯ จํานวน ๑๐.๐๐๐ ล:านบาท 
๑.๔ โครงการก?อสร:างอาคารสํานักงาน กสทช. แห?งใหม? จํานวน ๓๑๔.๔๘๕ 

ล:านบาท 



 ๒๐ 
 

๒. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําป� ๒๕๖๐ โดยเทียบเคียง
เท?ากับงบประมาณรายจ?าย ประจําป� ๒๕๕๙ ท่ีแยกรายการงบประมาณ
จัดสรรเข:ากองทุนตามกฎหมายและโครงการก?อสร:างอาคารสํานักงาน กสทช. 
แห?งใหม? ออกแล:ว 

๓. ให:สํานักงาน กสทช. รับข:อคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
๓.๑ ให:สํานักงาน กสทช. แยกรายการงบประมาณรายจ?ายตามข:อ ๑.๓ และ

ข:อ ๑.๔ ซ่ึงเป[นงบประมาณรายจ?ายท่ีสํานักงาน กสทช. ต:องดําเนินการ
ให:เป[นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข:อง และงบประมาณเฉพาะกิจออกจาก
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ?ายของสํานักงาน กสทช. ประจําป� ๒๕๖๐ 
ท่ีใช:สําหรับการดําเนินการภารกิจของสํานักงาน กสทช.  

๓.๒ ให:แต?ละสายงานไปจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมสําหรับแผนงานโครงการ 
ท่ีมีความจําเป[นเร?งด?วนต:องดําเนินการให:สอดคล:องกับแนวทาง       
การพิจารณางบประมาณรายจ?ายของคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. ภายใต:กรอบวงเงินงบประมาณ    
ส?วนท่ีเหลือ  

๓.๓ ให:พิจารณาปรับเพ่ิมเงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเป[น เพ่ือใช:สําหรับ
รองรับภารกิจของกรรมการ กสทช. ชุดใหม? 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ ขอเปIดเผยความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกจัดส?งให:ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได:มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๗ เรื่อง การพิจารณางบประมาณรายจ?ายของสํานักงาน 
กสทช. ประจําป� ๒๕๖๐ 

๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข:อสังเกตขอให:สํานักงาน กสทช. แก:ไขข:อความท่ีใช:
ในรายการท่ี ๑๕ จาก “รายได:เหลือส?งรัฐ” เปลี่ยนใหม?เป[น “เงินรายได:
คงเหลือ” 

๓. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๐๖ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๐ ขอให:บันทึกความเห็นไว:ในหมายเหตุท:ายวาระท่ี ๕.๓.๗ ดังนี้ 

“ดิฉันขอเปIดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระงบประมาณรายจ?าย
ของสํานักงานฯ โดยมีรายละเอียดดังต?อไปนี้ 
๑) โครงการในส?วนภารกิจของกิจการกระจายเสียงฯ ควรเน:นเรื่องงานกํากับ

ดูแลในสัดส?วนท่ีเหมาะสม ขณะท่ีโครงการศึกษาวิจัยควรดําเนินการ
เฉพาะท่ีเก่ียวข:องโดยตรงกับภารกิจขององค�กรมากกว?าเป[นงานศึกษา
ท่ัวไปซํ้าๆ เป[นประจําทุกป� อีกท้ังควรคํานึงถึงการนําผลการศึกษาไปใช:
ประโยชน� ท่ีตอบสนองต?อเปXาหมายและยุทธศาสตร�ตามแผนงาน 
นอกจากนี้ยังพบว?ามีการจัดประเภทของโครงการไม?สอดคล:องกับ
วัตถุประสงค� เช?น บางโครงการในฝD�งกิจการกระจายเสียงฯ เป[นการ



 ๒๑ 
 

ฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากร แต?กลับถูกนํามาจัดอยู?ในประเภทของ
โครงการ เช?น โครงการเสริมสร:างองค�ความรู:การ กํากับดูแลสื่ อ            
ในสถานการณ�ความขัดแย:ง งบประมาณ ๓ ล:านบาท เป[นต:น นอกจากนี้ 
ยังพบว?าขอบเขตของบางโครงการมีตัวชี้วัดท่ีซํ้าซ:อนกันและไม?ชัดเจน    
ในแง?ของการนําไปใช:ประโยชน� เช?น โครงการวิเคราะห�เนื้อหารายการ
สําหรับเด็กและเยาวชนฯ วงเงิน ๕ ล:านบาท โดยมีตัวชี้วัด คือ รายงาน
การศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห�เนื้อหารายการสําหรับเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว เช?นเดียวกับโครงการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการ
กระจายเสียงฯ วงเงิน ๕ ล:านบาท โดยมีตัวชี้วัดเดียวกัน เป[นต:น  

๒) งบประมาณรายจ?ายสําหรับการดําเนินการ พบว?า ค?าเบ้ียประชุมของ
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ิมสูงข้ึนจาก ๔๐.๗ ล:าน หรือร:อยละ ๑๗.๘๑ 
เช?นเดียวกับค?าตอบแทนคณะกรรมการตามกฎหมายว?าด:วยองค�กร  
จัดสรรคลื่นความถ่ี เพ่ิมข้ึนจากเดิม ๕.๙ ล:านบาท เป[น ๑๕.๑ ล:านบาท 
ท้ังนี้จะเห็นได:ว?า ปDจจุบันคณะอนุกรรมการท่ี กสทช. แต?งต้ังมีจํานวนลดลง 
รวมท้ังจํานวน กรรมการ กสทช. ก็ลดลงด:วยเช?นกัน ดิฉันจึงเห็นว?า     
ควรต้ังงบประมาณในส?วนดังกล?าวให:สอดคล:องกับข:อเท็จจริง 

๓) สํานักงานฯ ควรนําหลักการท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
เสนอแนะไปดําเนินการปรับปรุง ซ่ึงปDญหาเหล?านี้ได:มีการนําเสนอมา  
อย?างต?อเนื่องในประเด็นต?างๆ อาทิ การกําหนดมาตรการเร?งรัด         
การดําเนินการ ก?อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ?ายและการใช:จ? าย
งบประมาณให:เป[นไปตามแผนการเตรียมความพร:อมในการดําเนินการ
เพ่ือให:สามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจ:างในช?วงไตรมาสแรกควรมีการ
ทบทวนวิเคราะห�โครงการท่ีผูกพันงบประมาณข:ามป�และปรับแผนการ
ดําเนินงานให:สอดคล:องกับการดําเนินการจริงควรจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช:จ?ายงบประมาณให:ชัดเจนและดําเนินการให:
เป[นไปตามแผนท่ีกําหนดควรพิจารณาให:มีการบูรณาการแผนงาน         
ท่ี ดํา เนินการ ซํ้าซ:อนโดยมีการวิ เคราะห� บู รณาการแผนงานของ            
ทุกหน?วยงานเพ่ือให:เกิดการดําเนินการอย?างมีเอกภาพ เป[นต:น นอกจากนี้ 
ดิฉันยังเห็นว?า สํานักงานฯ ควรทบทวนข:อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ  
ในเรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษาในต?างประเทศของ กสทช. ท่ีเสนอแนะว?า 
ควรมอบหมายให:สํานักงาน ก.พ. เป[นผู:รับผิดชอบ” 

 
 
 
 
 



 ๒๒ 
 

๔. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๑ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๐ ขอให:บันทึกความเห็นไว:ในหมายเหตุท:ายวาระท่ี ๕.๓.๗ ดังนี้ 
“๑. โ ด ยหลั ก แล: ว ผ ม เห็ น คว ร เ ห็ น ชอบตามผล กา ร พิ จ า รณาขอ ง

คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ซ่ึงอนุมัติงบประมาณรวมจํานวน 
๕,๒๙๖.๐๔๒ ล:านบาท อย?างไรก็ตาม เนื่องจากมีบางโครงการท่ียังคง  
ไม?มีการนําเสนอขอบเขตของงาน (TOR) มาประกอบการพิจารณา ผมจึง
ไม?อาจเห็นชอบโครงการเหล?านั้น ได:แก? โครงการของสายงานบริหาร
คลื่นความถ่ีและภูมิภาค จํานวน ๑ โครงการ และโครงการของสายงาน
กิจการโทรคมนาคม ๑ โครงการ รวมถึงในส?วนของโครงการของสายงาน
กิจการกระจายเสียงฯ จํานวน ๔ โครงการท่ีมีเนื้อหาคล:ายคลึงกัน     
บนพ้ืนท่ีเปXาหมายเดียวกัน ก็เห็นควรพิจารณาความเหมาะสมว?าควรรวม
เป[นโครงการเดียวหรือไม?อย?างไร นอกจากนี้เห็นควรมีการปรับปรุง TOR 
ในส?วนของการปรับลดงบประมาณให:เป[นไปตามผลการพิจารณาด:วย 
เนื่องจากท่ีนําเสนอมานั้นยังคงเป[น TOR ท่ีมีงบประมาณตามคําขอ 

๒.  กรณีหากจะมีการปรับเพ่ิมโครงการหรือขยายกรอบงบประมาณตามท่ี   
ท่ีประชุมมีการต้ังข:อสังเกตหรือให:นโยบาย ถึงอย?างไรก็จําเป[นต:อง
นําเสนอให:ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง เพ่ือให:เป[นไปตาม
ข้ันตอนกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป[นธรรม โดยในส?วนของโครงการ 
ท่ีผ?านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ แล:วตกไป หากกรรมการ   
ไม? เห็นชอบต?อผลการ พิจารณาของคณะอนุกรรมการ  ก็ควร มี
กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร:างความเข:าใจ ท้ังนี้รวมถึงการทําความเข:าใจ
เหตุผลของคณะอนุกรรมการฯ อันอาจจะต:องนําไปสู?การปรับปรุง
โครงการเ พ่ือให:สอดคล:องกับเกณฑ� ท่ีคณะอนุกรรมการฯ ใช: ใน        
การพิจารณาด:วย 
ท้ังนี้ในการปรับเพ่ิมโครงการนั้น ผมเห็นชอบด:วยกับการปรับเพ่ิม       
ในส?วนของภารกิจท่ีอยู?ในกรอบของยุทธศาสตร�ตามแผนแม?บทต?างๆ 
โดยเฉพาะส?วนท่ีตกหล?นหรือยังไม?บรรลุผล เห็นควรท่ีจะต:องจัดสรร
งบประมาณลงไป เนื่องจากป� ๒๕๖๐ เป[นป�สุดท:ายในการดํารงตําแหน?ง
ของ กสทช. ชุดนี้ แต?ไม?เห็นชอบด:วยท่ีจะเพ่ิมงบประมาณหรือโครงการ
ตามความประสงค�ของกรรมการ ส?วนในประเด็นของงบกลางกรณีฉุกเฉิน
และจําเป[นท่ีกรรมการส?วนหนึ่งเห็นควรปรับเพ่ิมเพ่ือรองรับภารกิจของ 
กสทช. ชุดใหม?นั้น เห็นชอบให:ต้ังเพ่ิมได: แต?เท?ากับงบดังกล?าวจะต:อง   
ไม?ถูกใช:โดย กสทช. ชุดนี้ เพ่ือให:เป[นไปตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดโดย
เคร?งครัด 
 
 



 ๒๓ 
 

๓. กรณีการแบ?งและการแสดงหมวดงบประมาณท่ีกรรมการหลายท?าน      
มีความห?วงใยว?าควรจะมีการแยกส?วนของงบประมาณสนับสนุนกองทุน
ต?างๆ และงบประมาณการสร:างอาคารออกไป ไม?ให:รวมเป[นงบประมาณ
รายจ?ายของสํานักงาน กสทช. นั้น แท:จริงสามารถแจกแจงรายการ   
แยกออกจากกันได:อยู?แล:ว และในทางปฏิบัติก็มีการดําเนินการเช?นนั้น 
เพียงแต?อาจจะมีประเด็นในแง?ของการสื่อสารต?อสาธารณะท่ีเป[น      
การแสดงยอดรวมแต?เพียงอย?างเดียว 

๔. ข:อสังเกตและข:อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงเป[นประเด็น      
ในเชิงหลักการ ควรได:รับการใส?ใจและนําไปสู?ปฏิบัติการเพ่ือการแก:ไข
หรือพัฒนาอย?างจริงจัง โดยเฉพาะในหลายประเด็นซ่ึงตรงกับท่ีเคยมี 
การต้ังข:อสังเกตในท่ีประชุม กสทช. ไม?ว?าจะเป[นเรื่องการเร?งรัดงาน     
ท่ีจะต:องก?อหนี้ผูกพันให: เป[นไปตามแผน เรื่องโครงการท่ีผูกพัน
งบประมาณข:ามป� เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช:จ?าย
งบประมาณให:ชัดเจน การบูรณาการแผนงานไม?ให:ซํ้าซ:อนและมีเอกภาพ 
การลดการจ:างท่ีปรึกษาหรือบุคคลภายนอก การประเมินโครงการ   
ระยะท่ี ๑ ให:เสร็จสิ้นก?อนต้ังโครงการระยะท่ี ๒ การมีรายละเอียดโครงการ
ท่ีครบถ:วนเพ่ือประกอบการพิจารณา การบูรณาการงบค?าจ:างเหมาบริการ 
การสนับสนุนทุนการศึกษาต?างประเทศ ควรให: ก.พ. คัดเลือกและ
ดําเนินการ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ : ขอความเห็นชอบต�อการปรับปรุงแบบฯ ขอบเขตของงานและราคากลางงาน

ก�อสร,าง โครงการก�อสร,างและตกแต�งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห�งใหม� 
และขอกันเงินงบประมาณท่ียังคงเหลืออยู�ไว,ใช,สําหรับงานเพ่ิม–ลดอ่ืนๆ        
ท่ีเก่ียวข,องกับการก�อสร,างฯ รวมท้ังขออนุมัติในหลักการให,ดําเนินการประกวด
ราคา : พย. 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมเสียงข:างมาก (ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. 

เศรษฐพงค�ฯ)  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ประวิทย�ฯ) มีมติเห็นชอบ 
ขอบเขตของงานและราคากลางงานก?อสร:าง โครงการก?อสร:างและตกแต?ง
ภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห?งใหม? และขอกันเงินงบประมาณท่ียังคง
เหลืออยู?ไว:ใช:สําหรับงานเพ่ิม-ลดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข:องกับการก?อสร:างฯ รวมท้ังขอ
อนุมัติในหลักการให:ดําเนินการประกวดราคา ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
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๑.๑ เห็นชอบขอบเขตของงานก?อสร:างและตกแต?งภายในอาคารสํานักงาน 
กสทช. แห?งใหม? ซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาดําเนินงานก?อสร:างท้ังสิ้น จํานวน 
๑,๐๘๐ วัน สําหรับใช:ในการประกาศประกวดราคาฯ ต?อไป  

๑.๒ เห็นชอบประมาณราคาค?าก?อสร:าง จํานวนเงิน ๒,๘๓๕,๔๔๔,๐๐๐.๐๐๐ บาท 
ซ่ึงรวมภาษีมูลค?าเพ่ิมและค?าใช:จ?ายท้ังปวงไว:แล:ว เพ่ือใช:เป[นราคากลาง
งานก?อสร:างและตกแต?งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห?งใหม?  

๑.๓ อนุมัติในหลักการให:สํานักงาน กสทช. ดําเนินการประกวดราคางานจ:าง
ก?อสร:าง และตกแต?งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห?งใหม?          
ตามข้ันตอนและระเบียบท่ีเก่ียวข:องต?อไป ท้ังนี้ โดยให:กําหนดเง่ือนไข
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ฉบับใหม?   
มีผลบังคับใช: หากมีผลกระทบต?อการเปลี่ยนแปลงแบบงานก?อสร:างฯ 
และขอบเขตของงาน สํานักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิในการท่ีจะแก:ไข
แบบงานก?อสร:างฯ และขอบเขตของงานดังกล?าว 

๒. ท่ีประชุมเสียงข:างน:อย (รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) กสทช. ผศ. 
ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ) มีมติไม?เห็นชอบขอบเขตของงานและ
ราคากลางงานก?อสร:าง โครงการก?อสร:างและตกแต?งภายในอาคารสํานักงาน 
กสทช. แห?งใหม? และขอกันเงินงบประมาณท่ียังคงเหลืออยู?ไว:ใช:สําหรับงาน
เพ่ิม–ลดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข:องกับการก?อสร:างฯ รวมท้ัง ขออนุมัติในหลักการให:
ดําเนินการประกวดราคา ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ          
ขอเปIดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกจัดส?งให:ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได:มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบต?อการปรับปรุงแบบฯ ขอบเขต
ของงานและราคากลางงานก?อสร:าง โครงการก?อสร:างและตกแต?งภายใน
อาคารสํานักงาน กสทช. แห?งใหม? และขอกันเงินงบประมาณท่ียังคงเหลืออยู?
ไว:ใช:สําหรับงานเพ่ิม–ลด อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข:องกับการก?อสร:างฯ รวมท้ังขออนุมัติ  
ในหลักการให:ดําเนินการประกวดราคา 

๒. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ ติดภารกิจไม?เข:าร?วม
การพิจารณาในวาระนี้ 

๓. กสทช. พลเอก สุกิจฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๑/๓๒ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ขอให:บันทึกความเห็นไว:ในหมายเหตุท:ายวาระท่ี ๕.๓.๘ ดังนี้ 

“ผมพิจารณาแล:วขอเรียน ดังนี้ 
๑) ผมไม?เห็นด:วยให:มีการดําเนินโครงการก?อสร:างและตกแต?งภายใน

อาคารสํานักงาน กสทช. แห?งใหม? จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากมีการประมาณการ
ราคาก?อสร:างในเบ้ืองต:นเป[นจํานวนเงินกว?า ๒,๘๐๐ ล:านบาท ซ่ึงเป[นการใช:
เงินงบประมาณในจํานวนท่ีสูงมาก สิ้นเปลือง ไม?คุ:มค?า และไม?มีความจําเป[น
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เร?งด?วนท่ีจะต:องดําเนินการก?อสร:างอาคารสํานักงาน กสทช. แห?งใหม?ดังกล?าว 
เห็นควรท่ี กสทช. จะพิจารณานําเงินในส?วนนี้นําส?งเป[นรายได:แผ?นดิน      
เ พ่ือใช: ในกิจการของรัฐ ท่ี เป[นสาธารณะประโยชน�ต?อไป นอกจากนี้          
หากพิจารณาจากอาคารสํานักงาน กสทช. ปDจจุบันก็มีความเหมาะสมและ    
มีความพร:อมในการให:บริการแก?ประชาชนอยู?แล:ว ท้ังในเรื่องของสถานท่ีต้ัง 
ความสวยงามของอาคารและพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ และความสะดวกในการ
เดินทางมาติดต?อราชการของประชาชน อีกท้ังอาคารสํานักงาน กสทช. 
ปDจจุบันยังเป[นประวัติศาสตร�ของการก?อต้ังกรมไปรษณีย�โทรเลข จึงควรท่ีจะ
ดํารงรักษาไว:ให:สถานท่ีแห?งนี้เป[นสัญลักษณ� (landmark) ในการติดต?อสื่อสาร
ของชาติต?อไป โดยหากมีการย:ายสํานักงาน กสทช. ไปยังสถานท่ีแห?งใหม? ก็จะ
ทําให:อาคารสํานักงาน กสทช. ปDจจุบันไม?มีการใช:ประโยชน�ตามสมควรอีก
ต?อไป และท่ีสําคัญจะทําให:ประชาชนไม?สะดวกในการเดินทางมาติดต?อ
ราชการจากปDญหาสภาพการจราจรในบริเวณดังกล?าว 

๒) ตามท่ีผมเป[นกรรมการผู:มาประชุมในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๑๑/๒๕๕๙ ด:วย แต?เนื่องจากผมยังมิได:ลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระท่ี 
๕.๓.๘ ดังกล?าว ผมจึงขอลงคะแนนเสียงไม�เห็นชอบและไม�อนุมัติเก่ียวกับ
โครงการก?อสร:างและตกแต?งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห?งใหม?    
ตามท่ีได:มีการเสนอในระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ ด:วยเหตุนี้ จึงมีผลทําให:การลงมติ
ในระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ จึงมีคะแนนเสียงของกรรมการท่ีเห็นชอบ ๔ เสียง 
และไม?เห็นชอบ ๔ เสียง (มติ ๔ ต?อ ๔) ท้ังนี้ ยังไม?รวมการลงคะแนนของ 
กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ (หากมี) และมีผลทําให,มติ กสทช. เดิม 
(มติ ๔ ต�อ ๓) จึงไม�ชอบด,วยกฎหมาย 

๓) เนื่องจาก กสทช. จะครบวาระการดํารงตําแหน?งในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๐ และจะต:องมีการปรับปรุงโครงสร:างสํานักงาน กสทช. ใหม?ให:สอดรับ
โครงสร:างและภารกิจตามกฎหมายใหม? ดังนั้น จึงเห็นควรให:คณะกรรมการ 
ชุดใหม?เป[นผู:พิจารณาการดําเนินโครงการก?อสร:างอาคารสํานักงาน กสทช. 
แห?งใหม?ต?อไป น?าจะเหมาะสมกว?า” 

๔. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๒๓๘ ลงวันท่ี ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอให:บันทึกความเห็นไว:ในหมายเหตุท:ายวาระท่ี ๕.๓.๘ ดังนี้ 

“สืบเนื่องจากการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบต?อการปรับปรุงแบบฯ 
ขอบเขตของงานและราคากลางงานก?อสร:าง โครงการก?อสร:างและตกแต?ง
ภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห?งใหม? และขอกันเงินงบประมาณท่ียัง 
คงเหลืออยู?ไว:ใช:สําหรับงานเพ่ิม–ลด อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข:องกับการก?อสร:างฯ รวมท้ัง
ขออนุมัติในหลักการให:ดําเนินการประกวดราคานั้น 
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ท่ีประชุมเสียงข:างมากได:มีมติเห็นชอบขอบเขตของงานก?อสร:าง     
การตกแต?งภายในอาคารสํานักงาน เห็นชอบงบประมาณราคาค?าก?อสร:างและ
อนุมัติหลักการให:สํานักงาน กสทช. ดําเนินการประกวดราคางานจ:างก?อสร:าง
และตกแต?งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห?งใหม?ตามข้ันตอนและระเบียบ
ท่ีเก่ียวข:องเป[นต:นไปนั้น ผมไม?เห็นด:วยกับมติข:างต:น จึงขอสงวนความเห็น
ดังต?อไปนี้ 

เนื่องจากแบบการก?อสร:างของโครงการการก?อสร:างและการตกแต?ง
ภายในของอาคารสํานักงาน กสทช. แห?งใหม?ท่ีได:อนุมัติไปนั้น เป[นแบบฯ ท่ีอยู?บน
พ้ืนฐานของโครงสร:างสํานักงาน กสทช. แบบเดิม กล?าวคือ เป[นการจัดทําแบบฯ 
โดยอยู?บนพ้ืนฐานของคณะกรรมการจํานวน ๑๑ ท?าน และสํานักงาน      
แยกออกเป[น ๒ ฝD�ง คือ ฝD�งกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และฝD�ง
กิจการโทรคมนาคม ซ่ึงเป[นโครงสร:างแบบเดิม อย?างไรก็ดี ปDจจุบันร?าง พ.ร.บ. 
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ได: กําหนดให:ลดจํานวนคณะกรรมการลง     
เหลือเพียง ๗ ท?าน และรวมสํานักงานเข:าด:วยกัน เพ่ือให:เป[นไปตามยุคสมัย
ของการหลอมรวมเทคโนโลยี (Convergence) ผมจึงเห็นว?าแบบการก?อสร:าง
ดังกล?าวสมควรถูกปรับเปลี่ยนให:สอดคล:องกับโครงสร:างสํานักงานแบบใหม? 
เพ่ือความประหยัดและคุ:มค?าเนื่องจากค?าใช:จ?ายในการตกแต?งภายในนั้น     
สูงมาก โดยเฉพาะเม่ือโครงสร:างสํานักงานแบบใหม?ตามร?าง พ.ร.บ. องค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ได:มีการเปลี่ยนแปลงอย?างชัดแจ:งแล:ว การก?อสร:าง
สํานักงานแห?งใหม?โดยอยู?บนพ้ืนฐานของโครงสร:างสํานักงานรูปแบบเดิม     
จึงเป[นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช?เหตุและไม?สอดคล:องกับรูปแบบ
สํานักงานและการใช:งานจริงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล:นี้” 

๕. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๐๖ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๐ ขอให:บันทึกความเห็นไว:ในหมายเหตุท:ายวาระท่ี ๕.๓.๘ ดังนี้ 

“ดิฉันสงวนความเห็นในการพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแบบและ
รายการประกอบแบบโครงการก?อสร:างและตกแต?งภายในอาคารสํานักงาน 
กสทช. แห?งใหม? รวมถึงราคากลางงานก?อสร:างและตกแต?งภายในตามท่ี
สํานักงานฯ เสนอ โดยมีเหตุผลดังต?อไปนี้ 

๑) การพิจารณาเห็นชอบต?อการปรับปรุงแบบฯ และราคากลางในครั้งนี้ 
เกิดข้ึนภายใต:สถานการณ�ท่ีสภานิติบัญญัติแห?งชาติ (สนช.) อยู?ระหว?าง     
การพิจารณาปรับปรุงร?างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ซ่ึงมีแนวโน:ม
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงจํานวนและองค�ประกอบคณะกรรมการ และอาจก?อให:เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร:างและภารกิจของสํานักงานเพ่ือให:สอดคล:อง         
กับกฎหมายฉบับใหม?ท่ีจะนํามาใช:บังคับในระยะเวลาอันใกล: ดิฉันจึงเห็นว?า
กรรมการชุดปDจจุบันควรต:องใช:ดุลพินิจด:วยความรอบคอบ เนื่องจากการก?อสร:าง
อาคารรวมถึงการตกแต?งภายในมีสัดส?วนงบประมาณท่ีค?อนข:างสูง และหากมี
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม?และภารกิจของสํานักงานฯ ย?อมส?งผล
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ให:เกิดการเปลี่ยนแปลงการออกแบบรวมถึงรายละเอียดการตกแต?งให:สอดคล:อง
กับความเหมาะสมตามประโยชน�ใช:สอย และแน?นอนว?าย?อมต:องกระทบต?อ
การใช:จ?ายงบประมาณเพ่ิมเติมในการปรับปรุงแก:ไขการออกแบบท่ีตัดสินใจ 
ในครั้งนี้โดยไม?จําเป[น ดังนั้นโครงการก?อสร:างและการตกแต?งภายในอาคาร
สํานักงาน กสทช. แห?งใหม? หากได:รับการทบทวนเพ่ือให:สอดคล:องกับภารกิจ
และโครงสร:างภายใต:กฎหมายใหม?ย?อมมีผลต?อการใช:จ?ายงบประมาณ         
ท่ีสอดคล:องกับความต:องการและทําให:เกิดประสิทธิผลในการลงทุนมากกว?า   

๒) หากพิจารณาด:านข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ
โครงการ จะเห็นได:ว?าการดําเนินการก?อสร:างอาคารสํานักงาน กสทช.      
แห?งใหม? ผ?านการพิจารณาของกรรมการเสียงข:างมากในการประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖ บนพ้ืนท่ีประมาณ ๒๙ ไร?เศษ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีพ้ืนท่ีใช:สอยประมาณ ๙๔,๑๙๖ 
ตารางเมตร และพ้ืนท่ีโครงก?อสร:างรวมประมาณ ๑๒๐,๕๑๕ ตารางเมตร    
ซ่ึงการประชุม กสทช. ในครั้งดังกล?าว ดิฉันเป[นหนึ่งในกรรมการท่ีเห็นชอบ
โครงการ ต?อมาท่ีประชุม กสทช. ได:มีการบรรจุวาระเรื่องขอความเห็นชอบ
ขอบเขตของงานและราคากลางงานก?อสร:าง โครงการก?อสร:างและตกแต?ง
ภายในอาคารฯ เป[นครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเป[นการทอดเวลา
ยาวนาน ๓ ป�เศษโดยไม?มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอในกระบวนการข้ันตอน   
ท่ีล?าช:า ประกอบกับมีการเสนอวาระอย?างเร?งรีบในช?วงเวลาท่ีมีความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเฉพาะการแก:ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข:องกับ
สํานักงานฯ โดยตรง และความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนกับการทํางานของ
คณะกรรมการ กสทช. เหล?านี้ล:วนเป[นเง่ือนไขท่ีส?งผลให:การพิจารณาเห็นชอบ
ราคาก?อสร:างจํานวนเงินราว ๒,๘๓๕.๔ ล:านบาท เพ่ือใช:เป[นราคากลางงาน
ก?อสร:างและตกแต?งภายในอาคารเป[นการตัดสินใจท่ีไม?รอบคอบเพียงพอ” 

๖. รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ)  มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๒/๕ ลงวันท่ี 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ขอให:บันทึกความเห็นไว:ในหมายเหตุท:ายวาระท่ี ๕.๓.๘ 
ดังนี้ 

“กระผมมีข:อสงวนต?อระเบียบวาระดังกล?าว และมีความเห็นเพ่ิมเติม 
ดังนี้ การสร:างอาคารสํานักงาน กสทช. แห?งใหม? เป[นการวางแผนการสร:าง
โดยพิจารณาจากโครงสร:าง กสทช. ปDจจุบัน ซ่ึงโครงสร:างดังกล?าวจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ       
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
ฉบับใหม? ท่ียังอยู?ในระหว?างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห?งชาติ และจะมี
ผลบังคับใช:ในอนาคตอันใกล:  ในแง?นี้  การพิจารณาให:ความเห็นชอบ          
ต?อโครงการก?อสร:างและตกแต?งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห?งใหม?    
จึงควรรอให:มีการเปลี่ยนผ?านไปสู?โครงสร:างองค�กรใหม?ท่ีมีความชัดเจน
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เสียก?อน ท้ังนี้เพ่ือให:การใช:จ?ายเงินงบประมาณเป[นไปอย?างมีประสิทธิภาพ 
เกิดความเหมาะสม และสอดคล:องกับหลักวินัยทางการเงินการคลัง”   

๗. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๕๙ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๐ ขอให:บันทึกความเห็นไว:ในหมายเหตุท:ายวาระท่ี ๕.๓.๘ ดังนี้ 

“๑) ผมเห็นควรท่ี ท่ีประชุมจะพิจารณาเรื่องนี้ ให: ได:ข:อยุ ติ เสียที 
เนื่องจากเป[นเรื่องท่ีได: มีการเสนอเข:าสู?การพิจารณามาหลายครั้งแล:ว       
และถึงแม:ว?าจะได:มีการนัดประชุม กสทช. วาระพิเศษเพ่ือพิจารณาเรื่องนี้  
เป[นการเฉพาะถึง ๒ ครั้ง แต?ท่ีผ?านมาก็มีเหตุให:ไม?อาจพิจารณาเรื่องได:     
โดยต:องประสบปDญหาองค�ประชุมไม?ครบบ:าง มีการขอเลื่อนการลงมติบ:าง 
ท้ังนี้โดยท่ีมีกรรมการบางท?านได:กําหนดท?าทีชัดเจนมาต้ังแต?ครั้งแรกว?า      
ไม?ต:องการร?วมพิจารณาและลงมติในเรื่องนี้ ด:วยเหตุว?ามิได:เป[นผู:ลงมติเลือก
แนวทางการก?อสร:างอาคารแห?งใหม? ณ สํานักงาน กสทช. เขต ๑ นนทบุรี   
มาต้ังแต?ต:น ดังนั้นจึงเป[นท่ีชัดเจนว?าเรื่องนี้ต:องพิจารณาด:วยจํานวนกรรมการ
เท?า ท่ี เหลืออยู? เท?านั้น  ซ่ึงการเลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ ได:ก?อให: เ กิด         
ความเสียหายจากภาระต:นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ส?วนหนึ่งคือจากผลการประเมิน  
ราคากลางท่ีมีรอบคงท่ีประมาณ ๑ เดือน เม่ือเลื่อนการพิจารณาจะต:องมี  
การประเมินราคาใหม? ซ่ึงส?งผลให:ราคามีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง      
ท่ีเพ่ิมข้ึน และอีกส?วนหนึ่งเป[นต:นทุนค?าเช?าสถานท่ีปฏิบัติงานของสํานักงาน 
กสทช. ท่ีขณะนี้มีการเช?าอาคารภายนอกอยู?อย?างน:อย ๒ แห?ง ในเม่ือ กสทช. เอง
ก็มีนโยบายในทิศทางท่ีชัดเจนแน?นอนอยู?แล:วว?าจะก?อสร:างอาคารสํานักงาน
แห?งใหม? รวมท้ังได:ดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนซ่ึงสํานักงาน กสทช. 
ยืนยันแล:วว?าเป[นกระบวนการท่ีถูกต:องรัดกุมตามกฎหมาย ดังนั้นจึงไม?มีเหตุอันใด
ท่ีกรรมการจะไม?ลงมติ และทําให:เรื่องนี้ต:องยืดเยื้อต?อไป 

๒) ผมเข:าใจว?าเรื่องท่ีต:องพิจารณาในวันนี้เป[นข้ันตอนสืบเนื่องมาจาก
กรณีท่ีท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ มีมติด:วยมติเสียงข:างมาก เห็นชอบ
ผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมของสถานท่ีต้ังสํานักงาน กสทช. 
แห?งใหม? และแนวคิดการออกแบบเบื้องต:นในแนวทางที่ ๒ คือให:ที่ตั้ง
สํานักงาน กสทช. หลักอยู?ท่ีนนทบุรี และส?วนสนับสนุนอยู?ท่ีถนนพหลโยธิน 
ซอย ๘ โดยต?อมาก็มีการดําเนินการต?างๆ เป[นลําดับ ไม?ว?าจะเป[นการคัดเลือก
ท่ีปรึกษาการออกแบบ การต้ังคณะทํางานกําหนดขอบเขตงาน การกําหนด
วงเงินการก?อสร:าง การกันงบประมาณในแต?ละป� ท้ังนี้รวมถึงการกราบบังคมทูล
เชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพ่ือทรงวางศิลาฤกษ� นอกจากนั้นในการประชุม
วันนี้ เอง ท่ีประชุมยังได:มีมติเอกฉันท�อนุมัติให:ขยายระยะเวลากันเงินไว:     
เบิกเหลื่อมป� ประจําป� ๒๕๕๘ และอนุมัติการกันเงินไว:เบิกเหลื่อมป� ประจําป� 
๒๕๕๙ ซ่ึงได:รวมถึงงบประมาณโครงการก?อสร:างอาคารสํานักงาน กสทช. 
จํานวน ๙๘.๒๕๐ และ ๒๑๓.๕๖๐ ล:านบาท ตามลําดับ (ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖) 
ตลอดจนได:มีมติเอกฉันท�อนุมัติงบประมาณรายจ?ายของสํานักงาน กสทช. 



 ๒๙ 
 

ประจําป� ๒๕๖๐ ท่ีรวมถึงโครงการก?อสร:างอาคารสํานักงาน กสทช. ด:วย จํานวน 
๓๑๔.๔๘๕ ล:านบาท (ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗) ดังนั้นจึงไม?เป[นเหตุเป[นผล   
แต?อย?างใด หากในระเบียบวาระนี้จะพิจารณาให:โครงการนี้ต:องสะดุดหยุดลง 

๓) ประเด็นหลักของการพิจารณาในข้ันตอนนี้คือการให:ความเห็นชอบ
ราคากลาง ซ่ึงได:มีตัวแทนจากกรมโยธาธิการเป[นผู:รับผิดชอบหลักในการคํานวณ 
โดยมีการเปรียบเทียบราคากับท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ด:วยแล:ว ส?วนการปรับแบบ
สํานักงาน กสทช. ได:ชี้แจงว?าเป[นเพียงการปรับรายละเอียดท่ีขัดแย:งกัน
เล็กน:อย เพ่ือให:เกิดความสมบูรณ�ในข้ันตอนและความสอดคล:องกัน ไม?ใช?การ
ปรับโครงสร:างใหญ? ผมจึงเห็นควรเห็นชอบกับสิ่งท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอได: 
เพ่ือให:ข้ันตอนท่ีดําเนินการมาชอบแล:วมีความคืบหน:าสืบไป ส?วนท่ีกรรมการ
บางท?านห?วงใยว?า การพิจารณาเรื่องนี้ในช?วงปลายวาระการดํารงตําแหน?ง 
เป[นเรื่องไม?เหมาะสม ผมเห็นว?านี่เป[นเพียงข้ันตอนสืบเนื่อง มิใช?การริเริ่มใหม? 
และหากประสงค�จะให:เป[นเรื่องของกรรมการชุดต?อไปจริงๆ ก็ไม?สมควรท่ีจะมี
การกันหรือต้ังงบประมาณต?อไป ท้ังยังควรท่ีจะคืนงบประมาณท่ีกันไว:แล:ว 
เ พ่ือนํ าส? ง เป[นรายได: แผ?น ดิน เสี ยด: วย ซํ้ า  และสํ าหรับประเ ด็น ท่ีว? า            
แบบการก?อสร:างนั้นออกแบบบนโครงสร:างองค�กรภายใต:พระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงอยู?ระหว?างการแก:ไขปรับปรุง  
บนแนวโน:มท่ีว?าจํานวนกรรมการจะลดลง ผมเห็นว?าผลจากเรื่องดังกล?าว    
ถือเป[นเรื่องเล็กน:อยมาก เนื่องจากหากห:องทํางานของกรรมการมีจํานวน    
ท่ีเกินไปก็ย?อมสามารถปรับเป[นห:องทํางานของผู:บริหารในฝzายสํานักงานได: 
หรืออาจดัดแปลงเป[นห:องประชุม หรือพ้ืนท่ีเพ่ือประโยชน�อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
ประเด็นดังกล?าวจึงไม?มีน้ําหนักพอเป[นเหตุท่ีจะตัดสินให:โครงการท่ีดําเนินการ
มาถูกต:องแล:วต:องชะงักหรือล:มเลิกไป” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๙ : การพิจารณาโครงการท่ีขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปM ๒๕๕๘  
(ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ครั้งท่ี ๑๐ – ๑๒/๒๕๕๙) : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการท่ีขอรับการส?งเสริมและสนับสนุน

เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โครงการประเภทท่ี ๒ 
ประจําป� ๒๕๕๘ (ครั้งท่ี ๑) รวม ๑๒ ราย รวมจํานวนเงิน ๗๒,๒๒๓,๗๘๒ บาท 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ โครงการอากาศยานไร:นักบินเพ่ืองานด:านการแพทย�ฉุกเฉิน (สําหรับผู:ท่ีมี

ภาวะหัวใจหยุดเต:นเฉียบพลัน) สถาบันวิทยาการหุ?นยนต�ภาคสนาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล:าธนบุรี จํานวนเงิน ๕,๗๘๘,๗๐๐ บาท 
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๑.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีชนบทด:วยการใช:เทคโนโลยี
ดิจิ ทัล เ พ่ือยกระดับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยแม?ฟXาหลวง จํานวนเงิน ๗,๒๗๖,๒๐๐ บาท 

๑.๓ โครงการศึกษาการใช:ประโยชน�จากคลื่นความถ่ีของกิจการโทรทัศน�ท่ีไม?มี
การใช:งานในแต?ละพ้ืนท่ี (TV white space) สถาบันเทคโนโลยีแห?งเอเชีย 
(Asian Institute of Technology : AIT) จํานวนเงิน ๓,๗๘๔,๔๖๑.๖๐ บาท 

๑.๔ โครงการศึกษาวิธีบูรณาการข:อมูลการตรวจสอบคลื่นความถ่ี สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล:า เจ:า คุณทหารลาดกระบัง จํานวนเ งิน 
๙,๕๗๐,๐๐๐ บาท 

๑.๕ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการวัดสัญญาณรบกวนอันมีสาเหตุมาจาก
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวนเงิน 
๘,๖๒๕,๒๙๖ บาท 

๑.๖ โครงการพัฒนาต:นแบบของเทคโนโลยีท่ีช?วยในการพัฒนาคุณภาพการ
ให:บริการทางการแพทย�ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ?านเครือข?าย
ดิจิทัลความเร็วสูง มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวนเงิน ๙,๔๙๓,๙๑๐ บาท 

๑.๗ โครงการขยายผล NETPIE IoT Platform สู?ภาคอุตสาหกรรม      
ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห?งชาติ จํานวนเงิน 
๘,๗๘๘,๓๘๕.๒๑ บาท 

๑.๘ โครงการศึกษาเพ่ือเสนอแนะการใช:คลื่นความถ่ีสําหรับการพัฒนา
ระบบไฟฟXาให:มีความฉลาดหรือระบบโครงข?ายสมาร�ทกริด (Smart 
Grid) ของประเทศไทย ศูนย�เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด:านเทคโนโลยี 
ไฟฟXากําลัง จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จํานวนเงิน ๒,๕๐๐,๘๘๙.๖๐ บาท 

๑.๙ โครงการสํารวจพฤติกรรมการใช:บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบ ๓G 
ของประชากรไทยและประเมินผลกระทบของการมี ๓G ต?อเศรษฐกิจไทย 
คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  จํานวนเงิน 
๔,๑๗๐,๘๖๐ บาท ท้ังนี้ ให:รับข:อคิดเห็นของท่ีประชุมไปแก:ไขปรับปรุง
เง่ือนไขเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีกําหนดเฉพาะเทคโนโลยี ๓G เป[นเทคโนโลยี 
Mobile Broadband เพ่ือให:มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย?างต?อเนื่อง 

๑.๑๐ โครงการศึกษาและพัฒนาบุคลากรเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานและ
พัฒนาเครื่องมือในการเฝXาระวังความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร�
สําหรับองค�กรขนาดเล็กในระดับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จํานวนเงิน ๒,๖๑๔,๓๐๐ บาท 

๑.๑๑ โครงการการสร:างความตระหนักรู:ให:กับประชาชนเก่ียวกับภัยคุกคาม
และอาชญากรรมไซเบอร�  มหาวิทยาลัยกรุ ง เทพ จํ านวนเ งิน 
๓,๑๔๓,๑๒๕ บาท 
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๑.๑๒ โครงการพัฒนาองค�กรความรู:สื่อมวลชนด:านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห?งประเทศไทย 
จํานวนเงิน ๖,๔๖๗,๖๕๔.๕๙ บาท 

๒. ไม?เห็นชอบโครงการท่ีได:คะแนนตํ่ากว?าเกณฑ�การพิจารณาความเหมาะสม 
ทางเทคนิค หรือเป[นผู: ท่ีได:ผ?านเกณฑ�คะแนนความเหมาะสมทางเทคนิค     
ในอันดับรองลงมา โดยมีผู:ยื่นขอรับการส?งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ จํานวน ๓๘ ราย จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 
๔๐๓,๓๙๒,๑๓๕.๙๗ บาท   

๓. รับทราบกรณีโครงการท่ีไม?มีหน?วยงานใดผ?านเกณฑ�คะแนนด:านเทคนิค ได:แก? 
โครงการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบคุณภาพสัญญาณคลื่นวิทยุกระจายเสียง
ตามแนวชายแดน โครงการวิจัยต:นแบบการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดิน 
โครงการศึกษาการใช:คลื่นความถ่ีร?วมกันในย?าน ๕๐–๕๔ MHz และโครงการ
ศึกษาการใช:คลื่นความถ่ีเพ่ือการสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติสําหรับภารกิจ
ปXองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เห็นควรให:มีการประกาศให:ยื่นขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนฯ ใหม? ในส?วนของโครงการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบคุณภาพ
สัญญาณคลื่นวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดน และโครงการศึกษาการใช:
คลื่นความถ่ีร?วมกันในย?าน ๕๐ – ๕๔ MHz และสําหรับโครงการวิจัยต:นแบบ
การจัดระเบียบสายสื่อสารลงดิน คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมาย
ให:คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร�กองทุนฯ         
ไปดําเนินการพิจารณาทบทวนขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ ก?อนจะมี
การประกาศให:ยื่นขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ต?อไป 

๔. ยืนยันการดําเนินการโครงการเสริมสร:างความรู:แก?ประชาชนเพ่ือให:มี
ความสามารถในการรู:เท?าทันสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�ต?อไป 
โดยให:ดําเนินการเปIดรับข:อเสนอใหม?อีกครั้ง เนื่องจากเป[นเรื่องท่ีเป[นภารกิจ
ของกองทุนฯ ตามท่ีพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ระบุไว: ท้ังนี้ให:ประสานงานกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร:างสรรค�   
เพ่ือไม?ให:เกิดความซํ้าซ:อนหรือเกิดความขัดหรือแย:งกัน 

๕. รับทราบกรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
เห็นชอบในหลักการการสํารองวงเงินไว:ร:อยละ ๕ ของงบประมาณโครงการ 
สําหรับโครงการท่ีมีการจัดซ้ือครุภัณฑ�จากต?างประเทศ เพ่ือเป[นการบริหาร
ความเสี่ยงกรณีค?าเงินบาทลดลง เม่ือเทียบกับเงินตราต?างประเทศซ่ึงจะทําให:
การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมอบหมายให:สํานักงาน 
กสทช. รวบรวมโครงการท่ีมีการจัดซ้ือครุภัณฑ�จากต?างประเทศ และนําเสนอ
ท่ีประชุม กสทช. อีกครั้งหนึ่ง  

อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ และ กสทช. สุภิญญาฯ ขอเปIดเผยความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกจัดส?งให:ในภายหลัง 



 ๓๒ 
 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได:มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๙ เรื่อง การพิจารณาโครงการท่ีขอรับการส?งเสริมและ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําป� ๒๕๕๘ (ตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งท่ี ๑๐ – ๑๒/๒๕๕๙) 

๒. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ ติดภารกิจไม?ได:อยู?ร?วม
การพิจารณาในวาระนี้ 

๓. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๐๖ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๐ ขอให:บันทึกความเห็นไว:ในหมายเหตุท:ายวาระท่ี ๕.๓.๙ ดังนี้ 

“ดิฉันขอเปIดเผยความเห็นในการพิจารณาโครงการท่ีขอรับการส?งเสริม
และสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โครงการ
ประเภทท่ี ๒ ประจําป� ๒๕๕๘ กรณีการยกเลิกการจัดสรรเงินในการดําเนิน
โครงการเสริมสร:างความรู:แก?ประชาชนเพ่ือให:มีความสามารถในการรู:เท?าทันสื่อ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� เนื่องจากมีความซํ้าซ:อนกับงบประมาณ 
ท่ีกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ จัดสรรให:แก?กองทุนพัฒนา  
สื่อปลอดภัยและสร:างสรรค�ฯ นั้น ดิฉันเห็นว?าการให:การส?งเสริมและสนับสนุน
เงินจากกองทุนวิจัยฯ ในกรณีนี้ กสทช. ควรต:องดําเนินการต?อไปตามหน:าท่ี  
ท่ีกฎหมายกําหนดและเห็นว?าไม?ควรซํ้าซ:อนกับภารกิจของกองทุนสื่อปลอดภัย
และสร:างสรรค�ฯ โดยอาจกําหนดให:มีความสอดคล:องกับยุทธศาสตร�ของ 
กสทช. อาทิเช?น การรู:เท?าทันสื่อเก่ียวกับการโฆษณา หรือการรู:เท?าทันการใช:
อินเทอร�เน็ต” 

๔. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๒ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๐ ขอให:บันทึกความเห็นไว:ในหมายเหตุท:ายวาระท่ี ๕.๓.๙ ดังนี้ 
“๑. ในภาพรวมควรมีการวิเคราะห�ผลการพิจารณาโครงการในครั้งนี้       

เพ่ือสังเคราะห�เป[นบทเรียนในการทํางานต?อไปว?า หากมีการประกาศ
ขอบเขตงานโครงการออกไปแล:ว ไม?มีผู:มายื่นขอรับการส?งเสริมและ
สนับสนุน หรือมีเพียงรายเดียว จะปรับปรุงกลยุทธ�การดําเนินการ
อย?างไรได:บ:างเพ่ือเป[นการเชิญชวนให:มีผู:สนใจเข:ายื่นโครงการมากข้ึน 

๒. การมีข:อเสนอยกเลิกโครงการไม?ควรเกิดข้ึนด:วยเหตุผลว?าไม?มีผู:ผ?านเกณฑ�
การพิจารณา และหากจะพิจารณายกเลิกด:วยเหตุผลอ่ืนใดก็ตาม เห็นควร
ท่ีจะต:องมีการหารือในระดับต?างๆ อย?างเหมาะสม ก?อนท่ีจะมีการประกาศ
ยกเลิกออกไป เพราะไม?เช?นนั้นหากในชั้นการพิจารณาต?อมาไม?เห็นชอบด:วย 
ถึงแม:ว?าจะนําโครงการมาประกาศเชิญชวนใหม?ได: แต?ก็จะส?งผลให:
โครงการดังกล?าวล?าช:าไปโดยไม?สมควร และต:องหลุดจากกระบวนการ
ของกลุ?มโครงการประเภทเดียวกัน” 

 



 ๓๓ 
 

ประธาน  ได:แจ:งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ในวันพุธท่ี ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๐ พร:อมกล?าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล?าวปIดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.  
 

 


